

ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๐/๕๓๒๗

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ

(หากไม่ใช่ข้อเท็จจริงให้ถือเป็นเรื่องที่ กรม

เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๒



กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - สหพันธ์รัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๔ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธ์รัฐรัสเซีย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

จัดเข้าวาระ... 2 ส.ก. 2564

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๔๕๒๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - สหพันธ์รัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๔ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธ์รัฐรัสเซีย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบผลการประชุมและบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยมีความเห็นและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. สหพันธ์รัฐรัสเซียแสดงความสนใจที่จะร่วมมือในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ยินดีร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือทางวิชาการในสาขาเทคโนโลยีที่ตรงกับการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าของ สวทช. ได้แก่ Quantum Engineering, Terahertz, Exoskeleton, DNA Data Storage, Artificial Photosynthesis และ Nano Robotic

๒. ตามตารางติดตามผลการประชุมดังกล่าว ในประเด็นที่ ๒ ความร่วมมือรายสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ผลักดันความร่วมมือกับสหพันธ์รัฐรัสเซียเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech) โดย Skoltech ได้ตกลงมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ ทุน เป็นเวลา ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔) ผ่านโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย สวทช. เป็นฝ่ายเลขานุการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๗๖

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๓๘